

XCMG ก้าวขึ้นสู่อันดับ 6 ในรายงาน 2018 Yellow

Table ของ KHL



XCMG (000425.SZ) ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของโลก ติดอันดับ 6 ในบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างชั้นนำของโลก 50 อันดับในรายงาน Yellow Table ฉบับล่าสุดโดย KHL ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการก่อสร้างของยุโรป ทั้งนี้ XCMG กระโดดขึ้น 2 อันดับ จากอันดับ 8 ในรายงานของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ผลิตสัญชาติจีนที่รั้งตำแหน่งดีที่สุดใน

หลายปีที่ผ่านมาตลาดอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตามในปีนี้มีตลาดมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่งผู้ผลิตชั้นนำ 50 รายสามารถทำยอดขายได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 โดย KHL ระบุว่าเงินนั้นเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตดังกล่าว ดังเห็นได้จากยอดขายอุปกรณ์ก่อสร้างของจีนที่เติบโตขึ้น 82% และทะลุ 200,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557

หวัง หมิน ประธานกรรมการและประธานของ XCMG กล่าวว่า “เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยของเรา ประกอบกับการให้ความสำคัญกับคุณภาพ “ล้ำหน้าและทนทาน” คือกุญแจที่ทำให้เราได้อันดับขึ้นในรายงาน Yellow Table ประจำปี 2561 ของ KHL การที่ XCMG เดินหน้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากแบบเดิมไปสู่การผลิตอัจฉริยะนั้น จะทำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต แม้ว่าตลาดจะอยู่ในทิศทางขาลงก็ตาม นอกจากนี้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติที่เราสั่งสมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ทำให้เราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบในการคว้าโอกาสจากการเติบโตของตลาดโลก ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการไปยังตลาดใหม่ในระดับกลางและระดับบน”

การทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาตลอดระยะเวลาหลายปี ทำให้ XCMG ประสบความสำเร็จในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งตลาด ซึ่งรวมถึง

- ธุรกิจเครื่องจักรและรถดักของ XCMG มีขนาดอยู่ที่ 1 หมื่นล้านหยวน
- ยอดขายรถบรรทุกหนักต่อปีทะลุ 13,000 คัน
- มูลค่าการขายอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทะลุ 1 พันล้านหยวน (159.9 ล้านดอลลาร์)
- รถเครนขนาดใหญ่ของ XCMG สามารถติดตลาดระดับบนในสหรัฐ เยอรมนี และออสเตรเลีย
- XCMG เป็นเจ้าของสิทธิบัตรทางเทคนิคจำนวน 5,977 ฉบับ ซึ่งสิทธิบัตร 1,211 ฉบับในจำนวนนี้เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์

XCMG รายงานการส่งออกเติบโตขึ้น 90% ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยทั้งรายได้รวมและอัตราการ

เติบโตสูงกว่าบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน XCMG มีสำนักงานทั่วโลกมากกว่า 40 แห่ง มีคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย 300 ราย บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง 178 ประเทศและดินแดนทั่วโลก และครองแชมป์อุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลา 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้

ด้วยมูลค่าการส่งออกที่คิดเป็น 72% ของทั้งหมด XCMG ได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดใน 57 ประเทศและดินแดนที่เข้าร่วมโครงการ “Belt and Road” ของจีน และติดอันดับ 1 ผู้ส่งออกใน 30 ประเทศปลายทางในแง่ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด XCMG มีศูนย์บริการและศูนย์อะไหล่ 134 แห่งทั่วโลกเพื่อรับประกันการบริการหลังการขายที่รวดเร็วฉับไว

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG (000425.SZ) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหนักระดับสากลซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 6 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกสินค้าไปยังกว่า 177 ประเทศและดินแดนทั่วโลกกว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.xcmg.com หรือเพจของ XCMG บน Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20180424/2113242-1>